



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมก่อสร้างฐานรากคอดินอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถมดิน พร้อมก่อสร้างฐานรากคอดินอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการถมดินพร้อมก่อสร้างฐานรากคอดินอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๕ บ้านแหลมคุณ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว หรืองานทางต้องเป็นสัญญาเดี่ยว และแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.- บาท

เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการ

หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคารายใดไม่มาตามกำหนดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและหรือจะยกเลิกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควภายหลัง ไม่ได้

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว และวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตรอน) ชั้น ๒

**กำหนดเปิดของสอบราคา** ในวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอระดับอำเภอ (ที่ว่าการ อำเภอตรอน ชั้น ๒) อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดสองแคว ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๙-๖๐๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว